



ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๕๓

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในด้านการส่งเสริมบทบาทสตรีอย่างอเนกอนันต์ และร่วมแสดงความจงรักภักดี

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายคัทเอาท์ (cutout board) และป้ายไวเนล หรือสื่ออื่นตามที่เห็นสมควรฯ โดยการประชาสัมพันธ์ควรระบุชื่อสตรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัด รวมทั้งใช้ข้อความและสัญลักษณ์ตามข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ แล้วรายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน ไบสงสาต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๗, ๐-๗๕๖๒-๒๕๓๗



# วุฒิสภา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  
ให้ก้าวไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย



## กลุ่มเป้าหมาย

สตรีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

## วิธีดำเนินการ

๑. จังหวัดพิจารณาเสนอชื่อสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแจ้งรายชื่อให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบ
๒. คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกในระดับเขตและระดับภาคจำนวน ๔ คณะ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พิจารณาคัดเลือกในระดับเขต ๑ ละ ๑ จำนวน ๑๘ เขต และตัวแทนระดับภาค ๑ ละ ๑ คน จำนวน ๔ คน ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
๓. คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอประธานวุฒิสภาประกาศรายชื่อดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔
๔. มีพิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับคัดเลือก ณ วุฒิสภา ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

## รางวัล

ระดับจังหวัด	:	รับเข็มที่ระลึก และประกาศเกียรติบัตร
ระดับเขต	:	รับเข็มที่ระลึก ประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล
ระดับภาค	:	รับเข็มที่ระลึก ประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

กลุ่มงานคณะกรรมการการปกครอง สำนักกรรมการ ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โทร ๐ ๒๘๓๐ ๕๐๘๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๐ ๕๐๘๐ เว็บไซต์ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)